
 

แบบฟอร์มการน าเสนอสรุปข่าวต่างประเทศรายวนั 
วนัที่     ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒ 
ผู้ปฏิบัติงาน นางสาววลิาสิณี  ฉายรัตน์ตระกลู 
ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีวเิทศสัมพนัธ์ ๓ 
กลุ่มงาน ภาษาญ่ีปุ่นและเกาหลี 

เนือ้หาข่าวโดยสรุปของประเทศญีปุ่่น 

นายกรัฐมนตรีญีปุ่่นพจิารณาถึงผลดีของการย้ายสนามบินฟุเตงมะซ่ึงเป็นทีต่ั้งของหน่วยนาวกิโยธิน
สหรัฐอเมริกา 
 นายฮะโตะยะมะ ยคิูโอะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่นกล่าวต่อกลุ่มส่ือมวลชนท่ีหนา้บา้นพกัประจ า
ต าแหน่งของเขา เม่ือคืนวานน้ี เก่ียวกบัเร่ืองการยา้ยสนามบินฟุเตงมะซ่ึงเป็นท่ีตั้งของหน่วยนาวิกโยธิน
สหรัฐอเมริกาท่ีประจ าการอยูท่ี่เมืองงิโนะวงั จงัหวดัโอกินาวาของญ่ีปุ่นนั้น รัฐบาลญ่ีปุ่นมีความเห็น
ท่ีจะพิจารณาเร่ืองดงักล่าวโดยค านึงถึงการลดภาระความรับผดิชอบของจงัหวดัโอกินาวาลงดว้ยการยา้ย
สนามบินฟุเตงมะไป นอกจากน้ี ยงัจะพิจารณาเร่ืองการโยกยา้ยกองก าลงัทหารสหรัฐฯท่ีประจ าการ
อยูบ่นเกาะญ่ีปุ่นทั้งหมดในปัจจุบนัดว้ย และในวนัเดียวกนั นายชิเงะโนะ ยะซุมะสะ เลขาธิการพรรค
สังคมประชาธิปไตยเดินทางไปท่ีบา้นพกัประจ าต าแหน่งของนายฮะโตะยะมะ เพื่อยืน่หนงัสือแสดง
ความคิดเห็นเรียกร้องใหมี้การยา้ยท่ีตั้งสนามบินฟุเตงมะออกนอกจากจงัหวดัโอกินาวาและออกนอก
ประเทศญ่ีปุ่น โดยมอบหนงัสือดงักล่าวให้แก่นายฮิราโนะ ฮิโระฟุมิ หวัหนา้เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
โดยนายฮิราโนะกล่าวตอบวา่จะแกไ้ขปัญหาดงักล่าวใหลุ้ล่วง นอกจากน้ี นายฮิราโนะยงัใหส้ัมภาษณ์
กบัส่ือมวลชนเพิ่มเติมวา่ตนเองจะเดินทางไปจงัหวดัโอกินาวาในช่วงตน้เดือนธนัวาคมท่ีจะถึงน้ีดว้ย 
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